

“ทำร้าย” โดย “คนรัก” สาวเรื่องเร้นจากหลังบ้าน

พื้นฐานของการอยู่ “ร่วมบ้าน” หรือการตั้งครอบครัวนั้นเชื่อกันว่ามีความรักเป็นพื้นฐาน ด้วยเหตุนี้ “บ้าน” จึงน่าจะเป็นสถานที่พักกาย พักใจ ให้ความปลอดภัยแก่มนุษย์ได้มากกว่าที่ใดๆ ในโลก

แต่ในความเป็นจริง บ้านบางหลังแปรจากสวรรค์กลับกลายเป็นขุมนรก ทำให้ผู้อาศัยต้องวิ่งหนีหัวซุกหัวซุนออกมาเพื่อรักษาชีวิตและจิตวิญญาณ และเมื่อผู้วิ่งหนีเตลิดออกมาเป็นเด็กและผู้หญิง ปัญญา “นรกในบ้าน” จึงส่งผลกระทบต่อสวัสดิภาพและสุขภาพกายใจอย่างลึกซึ้งและรุนแรง

■ “ศูนย์พึ่งได้” คนหวังพึ่งเพิ่มกว่า 2 เท่าใน 4 ปี

“ศูนย์บริการช่วยเหลือเด็กและสตรีในภาวะวิกฤตจากความรุนแรง” ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อปี 2542 และกลายชื่อใหม่ที่อยู่จักกันกว้างขวางในนาม “ศูนย์พึ่งได้” ตั้งแต่ปี 2547 เป็นหนึ่งในพื้นที่ปลอดภัยที่อำนวยความสะดวกและผู้หญิงที่แสวงหาความช่วยเหลือเมื่อ “บ้าน” ลุกเป็นไฟ

ปัจจุบัน “ศูนย์พึ่งได้” ตั้งอยู่ในโรงพยาบาลประจำจังหวัดโดยกระจายตัวอยู่ทั่วประเทศ ให้บริการแบบครบวงจร โดยมีทีมแพทย์ พยาบาล นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ เจ้าหน้าที่องค์กรเอกชน และตำรวจ ให้ความช่วยเหลือดูแลสวัสดิภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจ จัดให้มีที่พักที่ปลอดภัย ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน และดำเนินการด้านคดีความ

จำนวนเด็กและผู้หญิงที่ได้รับความช่วยเหลือจากศูนย์พึ่งได้เพิ่มมากขึ้นทุกปี ล่าสุดในปี 2550 มีผู้ถูกกระทำรุนแรงมารับบริการมากกว่าวันละ 50 ราย หรือเฉลี่ยชั่วโมงละประมาณ 2 ราย เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเริ่มก่อตั้งศูนย์ในปี 2547 พบว่าแนวโน้มของผู้มารับบริการเพิ่มขึ้นทุกปี และมากเกิน 2 เท่าภายในเวลาเพียง 4 ปี

ตารางแสดงสถิติเด็กและสตรีที่ได้รับการช่วยเหลือจาก “ศูนย์พึ่งได้” ในปี 2547-2550

ปี	เด็กและผู้หญิง ที่ได้รับความรุนแรง	เฉลี่ยผู้มารับ ความช่วยเหลือ (รายต่อวัน)
2547	6,951	19
2548	11,542	32
2549	15,882	44
2550	19,068	52

ที่มา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

เจาะสาเหตุ “ถูกทำร้ายเพราะคนรัก”

ความรุนแรงที่เป็นเหตุให้ผู้หญิงมารับบริการที่ศูนย์พึ่งได้นั้น ส่วนใหญ่คือ

- การบาดเจ็บทางร่างกาย อันเป็นผลจากการถูกทำร้ายในลักษณะต่างๆ
- สภาพจิตใจที่ไม่ปกติ เพราะเครียดจัดจากปัญหาครอบครัว พฤติกรรมของสามี หรือสามีไม่มีหญิงอื่น
- ความรุนแรงทางเพศ เช่น ถูกบังคับให้มีเพศสัมพันธ์ ฯลฯ

ข้อที่น่าสังเกตคือ คนที่ก่อความรุนแรงเหล่านี้คือสามี แฟน หรือคนรู้จัก หรือเรียกกรวมๆ ได้ว่าเป็นคนในบ้าน คนรัก คนกันเอง

ข้อมูลย้อนหลัง 8 ปี ระหว่างปี 2543-2550 จาก **สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี** ซึ่งเป็นองค์กรสังคมสงเคราะห์ที่ทำงานด้านสงเคราะห์ผู้หญิงที่มีปัญหาผ่าน “**บ้านพักฉุกเฉิน**” มาเป็นเวลานาน ก็ยืนยันในทิศทางเดียวกันว่า ปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงมีสาเหตุสำคัญ 2 เรื่อง ได้แก่ ความรุนแรงทางเพศ และการถูกทำร้ายร่างกาย

ภาพแสดงปัญหาของผู้หญิงที่มาขอรับความช่วยเหลือจากบ้านพักฉุกเฉิน ระหว่าง พ.ศ.2543-2550



ที่มา สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี,2551

ข้อมูลจาก 2 พื้นที่ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้หญิงที่ประสบความรุนแรงดังกล่าวถือว่าเป็นเพียงเศษเสี้ยวของปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงไทยทั่วประเทศ

กระนั้นก็เป็นแสงสว่างพอที่จะทำให้เรามองเห็นว่า ความรุนแรงต่อผู้หญิง โดยเฉพาะที่มาจาก การกระทำของชายที่เป็น “คู่ชีวิต” และคนใกล้ชิด คือปัญหาสำคัญที่สังคมต้องให้ความสนใจอย่างจริงจัง

ที่มา รายงานสุขภาพคนไทย พ.ศ.2552

ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ กิตติมาภรณ์ 081 449 7479